



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง
โทร.๐๓๕-๗๖๙๕๔๐ ต่อ ๑๐๗

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโรงช้างภายในกำหนดห้าปี นั้น

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโรงช้าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลตำบลโรงช้างจะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลโรงช้างและประเทศชาติ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นางอภิญญา วรรณ บวรจงพิณิจ
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖	๓

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโรงช้าง

ตามที่เทศบาลตำบลโรงช้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสภาพปัญหาและสภาพท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้กำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลโรงช้างจะได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโรงช้างให้ได้มากที่สุด ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา จำนวน ๑ รายการ

ฉะนั้น เทศบาลตำบลโรงช้างได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโรงช้าง เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
๒. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระยะเวลาห้าปีสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลโรงช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการอุดหนุนค่าดำเนินการในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้แก่ อำเภอมหาราช	โครงการอุดหนุนค่าดำเนินการในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เปลี่ยนหน่วยงานที่อุดหนุน จากอำเภอมหาราชเป็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท ที่ ๔ พัฒนา ด้านสังคมและการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๒๒ เสนอเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ (๒๕๖๕)

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(นางอัฐวิวัฒน์ บรรจงพินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง



ประกาศเทศบาลตำบลโรงช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโรงช้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลโรงช้างได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโรงช้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโรงช้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอัฐวิวัฒน์ บรรจงพินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง